



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

www.nxpo.or.th/B/
E-mail : pmu.b@nxpo.or.th

ที่ อว 6202/ว3364

22 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือก
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและ
ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่
19 พฤศจิกายน 2564

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุน
ด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศ
รับสมัครบุคคลหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำหรับกรณี
เสนอชื่อ ผู้เสนอชื่อส่งเอกสารใบเสนอชื่อที่ บพค. ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และ บพค. ติดต่อกับผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อให้จัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครยื่นต่อ บพค. ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมี
รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nxpo.or.th/B

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช รัชพงษ์)

ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน

และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
โทรศัพท์ 062 169 4224 (สนวชน)
E-mail thanawan.sri@nxpo.or.th

